

# VINACHEM: ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN



**Đ**oàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) là Đoàn tương đương cấp huyện được thành lập vào tháng 7 năm 2008, đến nay Đoàn Thanh niên Tập đoàn có 17 cơ sở Đoàn trực thuộc (trong đó có 13 Đoàn cơ sở và 4 Chi đoàn cơ sở) với gần 2.500 đoàn viên thanh niên.

Trong những năm vừa qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên là một nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thanh niên Tập đoàn với mục đích nâng cao nhận thức chính trị, lí tưởng, hoài bão và khát vọng cho đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới. Theo đó, Đoàn Thanh niên Tập đoàn luôn quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với đặc thù tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp. Qua đó, đoàn viên thanh niên nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của mình trong đời sống xã hội; tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng; có phẩm chất lối sống lành mạnh, là người công dân gương mẫu chấp hành tốt kỷ

cương pháp luật của Nhà nước. Từ đó, mỗi đoàn viên thanh niên sẽ ngày càng trưởng thành hơn, cống hiến và phát huy hết khả năng cho tổ chức của mình, cho đất nước.

Trong công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, Đoàn Thanh niên Tập đoàn luôn bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; thường xuyên theo dõi và nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đoàn viên thanh niên, kiên định quan điểm, lập trường chính

trị đấu tranh chống luận điệu tuyên truyền xuyên tạc. Nhờ đó, đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, những hành vi làm trái với đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Tập đoàn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn, các chủ trương mới của Trung ương Đoàn, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, của Đoàn Tập đoàn tới toàn thể đoàn viên, thanh niên trong Đoàn Tập đoàn. Các chủ trương, chỉ thị văn bản chỉ đạo đều được các cơ sở Đoàn đưa vào nội dung sinh hoạt Chi đoàn định kỳ để trao đổi, thảo luận, cụ thể hóa gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay, đồng thời làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, Đoàn thanh niên Tập đoàn sẽ triển khai một số giải pháp cụ thể như:

- Chủ động tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chính trị tư tưởng tại các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc. Qua đó, các cơ sở Đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, các cuộc gặp gỡ giữa cấp ủy với cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên nhằm nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng và giải quyết các nhu cầu nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Mỗi đoàn viên thanh niên phải là lực lượng nòng cốt, gương mẫu trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, văn bản của Đảng ủy Tập đoàn và Đoàn cấp trên.

- Thường xuyên tổ chức việc học tập, rèn luyện cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là thực hiện sâu rộng Cuộc vận động "Đoàn viên Thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

- Tích cực, chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng, học tập, bổ sung kiến thức lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên thông qua sinh hoạt Chi đoàn, các hoạt động đồng đội tuyên truyền, thông qua các trò chơi, tài liệu trên mạng internet, trên thiết bị di động...

- Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng theo chủ đề, chủ điểm từng tháng, quý, năm: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục truyền thống của Đảng, chính quyền, của Đoàn; giáo dục về sức khỏe...

- Tranh thủ sự ủng hộ của Cấp ủy Đảng, chính quyền, thường xuyên tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu của tuổi trẻ như các hoạt động về nguồn, giao lưu thể thao văn hóa văn nghệ... nhằm thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, kích lệ tinh thần cho đoàn viên thanh niên.

- Phát hiện, nêu gương và khen thưởng các tấm gương, điển hình thanh niên tiên tiến. Tăng cường các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị... ■

## MỤC TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP

(Tiếp theo trang 19)

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng tổ chức xây dựng và ban hành Chương trình hành động của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; tăng cường thực hiện công tác kiểm tra giám sát, kiểm soát nội bộ, trọng tâm là công tác kiểm soát về quản lý chi phí, mua vật tư và bán sản phẩm, định mức tiêu hao, lao động..., gắn chặt trách nhiệm và đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh đối với những người đại diện vốn tại các đơn vị.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác tiết giảm chi phí như: thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng nhằm giảm giá thành sản xuất, trong đó tập trung giảm định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu và năng lượng, tiết kiệm chi phí sửa chữa; đẩy mạnh phong trào sáng kiến, hợp lý hóa, tổ chức lao động để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí...

Song song với các giải pháp trên, Tập đoàn cũng tập trung vào một số giải pháp về đề xuất điều chỉnh các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người lao động và công tác an sinh xã hội của Tập đoàn.

Bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong việc thực hiện đồng bộ hóa các giải pháp, Vinachem cũng mong nhận được sự giúp đỡ của Chính phủ, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước, các Bộ ban ngành về việc tiếp tục hỗ trợ giải quyết các khó khăn, hạn chế còn tồn tại để Vinachem thực hiện thành công nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo một cách tốt nhất ■